

Source : มติชน

Date : 12 89, 2546

Page : 26

No :

46627902

26

เลี้ยงสัตว์อ่อนจาก

อาญา อรุณานนท์ชัย

ปัญหาคนพิการได้



ปัจจุบันอาญาเป็นประธานมูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทยฯ ทำงานด้านสังคมควบคู่ไปกับงานด้านธุรกิจอีกหลายตำแหน่ง เช่น กรรมการผู้จัดการ โรงแรมฟอร์จูน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาธารบุรี จำกัด

ขณะที่สามี สุนทร อรุณานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เอกชัย-ดิสทริชชั่นบริษัทซึ่งรับจ้างบริหารงานให้กับดิสเคาน์โลตัสยักษ์ใหญ่ของโลกห้างเทสโก้ โลตัส

...เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักธุรกิจอย่างแท้จริง

...มูลเหตุสำคัญที่ทำให้เธอเข้ามาร่วมงานใน

ค วามที่ อาญา อรุณานนท์ชัย มีประสบการณ์ทางด้านงานสังคมสงเคราะห์กับมูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี เวลามากกว่า 2 ทศวรรษ ทำให้เธอเรียนรู้ว่าปัญหาคนพิการในบ้านเราหาได้มีที่ท้าวจะลดลงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ ยังคงเป็นปัญหาที่คนในสังคมต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ

“แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางแก้ ทุกอย่างแก้ได้หากทุกคนใส่ใจกับบุตรหลานดีพอ” เธอบอกอย่างนั้น



มูลนิธิเกิดจากเหตุการณ์วันหนึ่งเมื่อ 20 ปีก่อน ครั้งนั้นอารยา ยังคงทำงานอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณธนาคารกสิกรไทย และเวลาเดียวกัน "บรรยงค์ ถ้ำเช่า" ประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเหรัญญิกของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้ลาออกจากเหรัญญิกของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ด้วยภารกิจส่วนตัว ภารกิจสำคัญตำแหน่งเหรัญญิกของมูลนิธิแห่งนี้จึงตกมาถึงเธอ

เธอลาออกจากธนาคารกสิกรไทยในช่วงปี 2520 เพื่อเริ่มธุรกิจส่วนตัวและมุ่งทำงานเพื่อสังคมอย่างจริงจัง

อารยาบอกว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพิการจนกลายเป็นปัญหาของสังคมเวลานี้เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานที่ดีพอ ทั้งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาคนพิการได้ โดยคนในครอบครัวด้วยกันเองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หวังระลึกไว้เสมอว่าปลอดภัยไว้ก่อน

"อย่างตอนตั้งครรภ์ ต้องดูแลเรื่องอาหารการกิน กินยาต้องปรึกษาแพทย์ก่อน ช่วงการทำคลอดก็สำคัญว่าจะดูแลอย่างไรไม่ให้เด็กขาดออกซิเจน เด็กตัวเหลืองก็ต้องดูแลให้ทัน แม้แต่เด็กมี



อารยา อรุณเทพวิฑู

อาการไข้สูงก็อันตรายอาจจะพิการได้เช่นเดียวกัน"

เธอยังเล่าให้ฟังถึงงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯว่า ปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลประมาณ 200 คน มีทั้งพิการทางร่างกาย และเด็กเป็นโรคออทิสติก ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มีการฟื้นฟูและบำบัดอย่างครบวงจร

ด้วยการฝึกอรรถบำบัดหรือการฝึกพูดออกเสียงการพัฒนาจิตใจโดยนักจิตวิทยา และให้เรียนหนังสือกับโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งมีการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมปีที่ 3

ดูแลอย่างดีเมื่อเห็นว่าเด็กมีพัฒนาที่ดีสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กทั่วไปแล้ว จะประสานกับโรงเรียนอื่นเพื่อนำเด็กไปเรียนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนปกติต่อไป อย่างเด็กที่เรียนจบจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ มีหลายคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป

แต่เธอเชื่อว่าการพัฒนาเด็กพิการต้องใช้เวลาลงทุนลงแรง แม้จะผ่านการฟื้นฟูมาอย่างดีแต่สุดท้ายก็ยังคงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

...ทางที่ดีคือเลี่ยงตัดปัญหาเสียตั้งแต่เริ่มแรก

"หากมีการใส่ใจดูแลบุตรหลานที่ดีพอ คนพิการในบ้านเราจะมีน้อยลง" นั่นคือเสียงสะท้อนจากอารยา อรุณเทพวิฑู